

Marguerite Durand

Tác Giả: Vietsciences- N. Tâm Đan
Chúa Nhật, 19 Tháng 4 Năm 2009 04:08

Marguerite Durand (1864-1936) ngườ i ph ố n ữ đ ầu tiên tham d ự vào nghi ệp đoàn ch ị nhân các nh ật báo, đòi quy ền đ ồng c ả do hành ngh ệ, quy ền đ ồng c ả h ồng ng ười ng b ồng v ớ i nam nhân làm cùng m ột công vi ệc, quy ền c ả a ng ườ i v ề đ ồng c ả gi ữ ồng do chính mình làm ra, và quy ền đ ồng c ả o v ề trong các công vi ệc làm trong nhà....



Marguerite Durand (1864-1936)

Marguerite Durand

Tác Giả: Vietsciences- N. Tâm Đan
Chúa Nhật, 19 Tháng 4 Năm 2009 04:08

Marguerite Durand, phò nò Pháp, chào đò i vào ngày 24 tháng 1, năm 1864. Bà sinh trò ò ng trong mò t gia đình khá giò , nhò ng cha mò cò a bà không có giá thú và ngò ò i cha không nhìn nhò n bà. Bà hò c trò ò ng đò o do các nò tu đò u khiò n, rò i thi đò u vào Viò n quò c gia Âm nhò c cò a Pháp năm 1879. hai năm sau, bà đò ò c nhò n vào Hí viò n Pháp quò c. Bà trò thành mò t diò n viên sân khò u có tiò ng. Đò n năm 1888, bà rò i sân khò u, lò p gia đình vò i mò t luò t sò theo nhóm Boulanger *1. Ông luò t sò này vò a đò ò c đò c cò nghò sĩ quò c hò i Pháp, đò a phò n Vaucluse. Bà cùng chò ng đò u khiò n tò báo La Presse. Năm 1891, vò chò ng bà ly đò , bà nhò n làm phóng viên cho nhò t báo Le Figaro. Tháng 4 năm 1896, ông Périvier, chò bút tò báo gò i bà đi làm phóng sò ò Đò i hò i phò n quò c tò đò ò i sò chò tò a cò a bà Marie Pognon, chò tò ch "Liên hò i bênh vò c quyò n lò i phò n ò Pháp" (Ligue française des droits des femmes). Trong khi tham đò Đò i hò i, bà trò thành ngò ò i hoò t đò ng đòi quyò n lò c cho nò giò i đò thò c hiò n chò đò nam nò bình quyò n.



Marguerite Durand và sò tò cái nhò bà, tên là Tigre mà bà nuôi trong vò ò n cò a khách sò n nhò cò a bà. Năm 1897, bà sáng tò p và đò u khiò n tò báo La Fronde (đò ò c xem nhò tò báo "Le Temps" dành cho nhò ng ngò ò i mò c váy). Trò sò tò báo nò m trên đò ò ng Saint-Georges và tò t cò các viò c trong tòa soò n, tò quò n lý, viò t bài, đò n in ò n và phát hành đò u do phò n đả nhò n Tò báo

đồng chí ưu tú có uy tín làm trợ bút, trong đó có cả bà Séverine, chủ nhiệm của tờ Cri du peuple (Tiếng dân kêu) do Jules Vallès sáng lập ra. Trong lúc đó suốt năm 1892 cả nhóm làm việc ban đêm, các phụ nữ sắp xếp làm cho tờ báo vốn ngang nhiên làm việc ban đêm, bất chấp luật lệ, không kể đến các thanh tra lao động và liên hiệp các đoàn thể làm sách.

Tờ báo được các quan Rothschild tài trợ, và có thêm thu nhập nhờ tiền thuê địa nghĩa địa dành cho chó,*2 lập ở Asnières năm 1899. Nhưng đến năm 1903, báo không đủ khả năng tài chính ra hàng ngày, phải trở thành nguyệt san và đến 1905 thì phải đóng cửa hẳn. Trong thời gian này, tờ La Fronde đứng về phía những người bênh vực Dreyfus và chống lại tờ báo Le Féminisme chrétien do bà Marguerite Maugeret làm chủ bút. Tờ La Fronde cũng bênh vực hai người phụ nữ



Nghĩa trang dành cho chó đầu tiên trên thế giới, Tigre cũng được chôn ở đây
Thị trấn Marguerite Durand

là bà Jeanne Chauvin mẫu n hành nghề luật sư, và bà Madeleine Pelletier, mẫu n hành nghề bác sĩ chủ nhà kinh doanh.*3 Trong các bài xã luận, tờ báo đòi hỏi phải ghi tên vào danh sách những người được chính phủ Pháp tặng thưởng Bức đầu Bức i tinh. Phụ nữ cũng phải có được quyền tham dự vào các cuộc tranh cãi tư pháp hời. Bà Marguerite Durand đã công khai chống lại chủ nghĩa ra tranh cãi vào Quốc hội Pháp trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 1910.

Marguerite Durand

Tác Giả: Vietsciences- N. Tâm Đan
Chúa Nhật, 19 Tháng 4 Năm 2009 04:08

Bà Marguerite Durand là người phụ nữ đầu tiên tham dự vào nghiệp đoàn chuyên nhân các nhật báo. Bà tích cực đòi hỏi các quy định mới của phụ nữ như: quy định được đi do hành nghề, quy định được học nghề, được làm việc với nam nhân làm cùng một công việc, quy định của người mẹ và được giữ nghề do chính mình làm ra, và quy định được bầu vào trong các công việc làm trong nhà. Nhật báo được tái bản vào đầu Thế chiến thứ nhất, rồi trong hai năm 1926 đến 1928, trở thành cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng hòa xã hội Pháp.

Đến năm 1931, bà Marguerite Durand đem tất cả tài liệu, sách vở, bài viết bà đã sưu tập được từ năm 1897, thì khi bà làm chủ bút tờ La Fronde được tặng cho hội thi nghệ thuật viết ở Paris. Năm sau đó, Thành phố Paris đã đưa tất cả tài liệu này vào một thư viện nằm trong tòa thị chính của quận 5, Paris, để di dời vào Panthéon. Người ta dùng tên của bà đặt cho thư viện này, thư viện đầu tiên lưu trữ văn khố của phong trào giới phóng nghiệp ở Pháp. Sau này, vào năm 1989, thư viện Marguerite Durand được dời vào quận 13.*4



Thư viện Marguerite Durand

Là người hăng say tranh đấu dành cho quy định nam nữ được bình đẳng nghề nghiệp bà Marguerite Durand không màng tính. Bà ăn mặc hấp dẫn, và vẻn vẹn được nét duyên dáng của một phụ nữ. Bà nuôi một con sếp cái, đặt tên là "Le Tigre" (ông Cặp), và đến theo trong các buổi đi

đo công viên. Bà Marguerite Durand qua đời ngày 16 tháng 3 năm 1936.

Ghi chú:

1.Georges Boulanger (1837-1891). Tổng thống lãnh và chính trị gia Pháp, ông làm Tổng thống Chiến tranh (1886-1887) và quy định thành phần bất mãn của các tướng cũng như các hạm đội. Ông bắt đầu cho vận hành năm 1888, nhưng khi ông ra tranh cử lại đã bị đa số phiếu ủng hộ nhàn hạ và ở ngay Paris. Năm sau, ông không muốn đi vào chính nên đã bỏ phiếu Pháp đi qua Belgique. Ông tiếp tục làm việc cho các đội ở bên mặt ngoài yêu năm 1891.

2.Nghĩa trang dành cho chó (Cimetière des chiens) do bà Marguerite Durand thành lập năm 1899, ở số 4 đường Pont de Clichy trên đường "Les Ravageurs," thành phố Asnières-sur-Seine, ngoài ô phía Tây Bắc Paris. Đường xem như nghĩa trang đầu tiên dành cho thú vật trên thế giới hiện tại. Nghĩa trang dành cho chó (như Barry, chó loài Saint-Bernard đã cứu đường 40 người, và Rin Tin Tin, đóng phim) nhưng có những chôn cất ngựa, khỉ, kết, và cá. Con số tên cái tên "Tigre" của bà Marguerite Durand cũng được chôn ở đây.

3. Một vài điều kiện hạn chế ở Pháp:

- * Điều luật năm 1808 cấm không cho nữ sinh học lên bậc trung học
- * Điều năm 1836 miễn các trường tiểu học công lập miễn phí dành cho nữ sinh.
- * Luật năm 1880 không cho dạy tiếng Hy Lạp, La tinh và dạy Triết học trong chương trình trung học dành cho nữ sinh .
- * Cho đến năm 1938, các phụ nữ có gia đình muốn theo học đại học phải có giấy cho phép của chồng.

4.Hiện nay thư viện Marguerite Durand tọa lạc tại số 79 đường Nationale, quận 13, Paris.

Thư viện là nguồn tài liệu rất quý giá trên thế giới dành cho việc nghiên cứu về phong trào đòi hỏi nam nữ bình quyền và lịch sử vận động. Thư viện có kho sách 25000 quyển sách, 15000 tờ sách (brochures) in ở Pháp hay ở ngoài quốc gia, nhiều quyển đã được đưa vào thời kỳ 17. Thư viện có đầy đủ các luận án tiến sĩ do phụ nữ được nộp học viết về phụ nữ từ thế kỷ 19.

Marguerite Durand

Tác Giả: Vietsciences- N. Tâm Đan

Chúa Nhật, 19 Tháng 4 Năm 2009 04:08

Thị việ n cũn cồ h n 4000 th bút c a các n vãn sĩ, n ngh sĩ, n chính tr gia danh ti ng nh De Staël, Colette, Louise Michel ... (Métro: Place d'Italie, Tolbiac, ho c Nationale; bus 62, ho c 83 - thị việ n đnđng đng c a đ n thánđ 6, 2006 đ tu b).